



ที่ สธ ๐๒๓๐/ว ๙๑๖

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R ๕ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสถาบัน
กัลยาณิราชนครินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ราชบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ ๕ สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๕ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปการประชุม Monday Conference R ๕ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ผู้ตรวจราชการได้สั่งการให้มีการประชุม Monday Conference R ๕ เป็นประจำทุก
วันจันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งรัดการบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพที่ ๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R ๕
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕

สรุปการประชุม Monday conference ครั้งที่ 22/2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.05 – 08.24 น.

ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	ประธานแจ้งให้ทราบ : 1.1 การประชุม พิจารณาการจัดสรร ตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพ	- ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 มีการประชุม เรื่อง พิจารณาการจัดสรรตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1) รับทราบ 2) นพ.สสจ./ผอ. รพศ./รพท. เข้า ร่วมประชุม	-
	1.2 การประชุม พิจารณาเรียงลำดับ ผู้สมัคร นพ.สสจ. และ ผอ.รพศ./รพท.	- การประชุมพิจารณาผู้สมัครนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ปี 2561 โดยจะใช้อันดับประชุมจากการประชุมจัดสรร พยาบาลวิชาชีพ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลโพธาราม และเรียงลำดับผู้สมัคร 1 - 5 เพื่อเข้าทดสอบประเมินสมรรถนะหลัก ทางการบริหารของสำนักงาน กพ. และสอบ สัมภาษณ์ต่อไป	1) รับทราบ 2) นพ.สสจ./ผอ. รพศ./รพท. เข้า ร่วมประชุม	-
	1.3 การติดตามดูแลผู้ ติดยาเสพติด	- การติดตามดูแลผู้ติดยาเสพติด มอบหมายให้ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (ผชช.ว.) หรือนักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ผชช.ส.) และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ที่รับผิดชอบเรื่องการบำบัดยาเสพติดใน สถานพยาบาล ได้มีการอบรม System Manager ไปแล้ว และจะมีการปรับเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่ายังพบปัญหา โดย จะเร่งรัดติดตามใน MCR5 ต่อไป	1) รับทราบ 2) มอบหมายให้ นพ.สสจ./ผชชว./ รอง ผอ.รพ.ฝ่าย การแพทย์เร่งรัด การดำเนินงาน 3) จะมีการ ติดตามการ ดำเนินงานในการ ประชุม MCR5	-
	1.4 การประชุมปฏิรูป กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5	- การประชุมปฏิรูปด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 5 จะมีหนังสือเชิญประชุม 3 ชุด คือ 1) นพ. สสจ. และ ผอ.รพศ./รพท. 2) สสอ. และ ผอ. รพช. 3) ผอ.รพ.สต. เพื่อหารือการกำหนด ประเด็นข้อเสนอของเขตสุขภาพที่ 5 ไป นำเสนอในการประชุม Retreat สป.	1) รับทราบ	-
2	นำเสนอ PA : การ พัฒนาระบบบริการ One Day Surgery เขต สุขภาพที่ 5 (ODS) โดย นพ.วิบูลย์ ภัณฑิการณ์	- การพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery เขตสุขภาพ ที่ 5 (ODS) ปี 2561 ดำเนินการทั้งหมด 12 กลุ่มโรค โดยมี มาตรการดังนี้ 1) พัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นการ พัฒนาร่วมกับ สปสช. กมบ.บัญชีกลาง และประกันสังคม	1) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทุก แห่ง ติดตามเรื่อง การ Claim ของ	1) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทุก แห่ง 2) PM ODS

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพหลพล พยุหเสนา	<p>2) พัฒนาและจัดตั้ง One Day Surgery Unit (เป้าหมายปี 2561 ระยะ 6 เดือนแรก 1 รพ. : 1 เขต)</p> <p>3) พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลการบริการผ่าตัดแบบวันเดียว</p> <p>- ผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่</p> <p>1) จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ ODS เขตสุขภาพที่ 5 2) จัดทำข้อมูล 12 โรค หัตถการ ประกอบการ Reimbursement ที่เป็นธรรม ในระยะแรก พบว่ามีปัญหาการเบิกจ่ายของระบบ สปสช. แต่ ณ ปัจจุบันได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3) มีการ Kick off เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ODS & MIS เขตสุขภาพที่ 5 และกำหนดการประชุมวิชาการสัญจร ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จะมีการประชุมวิชาการสัญจร ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งเกินเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- ผลการดำเนินการวันที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับของเขตสุขภาพที่ 5 สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเขตต่าง ๆ จำนวน 267 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดไส้เลื่อน</p> <p>- ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery เกณฑ์เป้าหมายปี 2561 ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยที่มารับบริการ ซึ่งเขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินการได้เกินเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 62.53 โดยภาพรวมทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 36.34</p> <p>- เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2561 ร้อยละ 15 ปี 2562 ร้อยละ 20 ปี 2563 ร้อยละ 25 ปี 2564 ร้อยละ 30</p> <p>- Action Plan ปี 2561 ในระยะ 3 เดือน และ 6 เดือน ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยแผนการดำเนินการ 9 เดือน โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 สามารถดำเนินการ One Day Surgery เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง และ</p>	<p>หลักประกัน สุขภาพ ในปี 2561</p> <p>2) มอบหมายให้ PM ODS ปรับ Action Plan ในกลุ่มโรคที่ เพิ่มขึ้นในปี 2562</p>	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกระทรวงฯ และกองทุนสุขภาพ โดยมี Web Base One Day Registry เป็นโปรแกรมของกรมการแพทย์ และศิริราช แผนการดำเนินการ 12 เดือน นำข้อมูลมาวางแผน ปรับปรุง และประเมิน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน พัฒนาการดำเนินงานเพิ่มจำนวนร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย ตาม 12 โรคหัตถการ ได้รับบริการแบบ One Day Surgery ในเขตสุขภาพ และประเมินผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาและข้อจำกัดการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ การพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ป่วย ODS online มี Web Base Rational Registry และการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลจังหวัดกับโรงพยาบาลชุมชนจนถึงระดับ รพ.สต. - ข้อจำกัด พบว่ามีหน่วยบริการบางแห่งมีปัญหาการเบิกจ่ายในระบบ E - Claim และรัฐควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ให้เกิด One Stop Service - สิ่งที่จะพัฒนาในปี 2561 เรื่อง ODS จะดำเนินการกำหนดโรคและหัตถการเพิ่มเติมเป็น 20 กลุ่มโรค ปรับเป้าหมายตัวชี้วัดปี 2562 เป็นร้อยละ 20 ซึ่งปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ และขยายการให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัด - สิ่งที่จะพัฒนาในปี 2561 เรื่อง MIS สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุมัติการให้บริการผ่าตัดถุงน้ำดีทางกล้อง (Laparoscopic Cholecystectomy) โดยสนับสนุนอัตราค่าจ่ายที่เหมาะสม ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอของ สปสช. กับคณะกรรมการกำหนดสิทธิของ สปสช. <p>นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ODS เป็น PA ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มีการ Kick Off มาแล้ว 4-5 เดือน ผลการดำเนินการเป็นที่พอใจ ยังมีโรงพยาบาลหลาย 		

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>แห่งยังไม่ได้เริ่มกระบวนการ ขอให้กลุ่ม ศิษย์กรรม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลช่วย ผลักดันให้เกิด ODS คาดว่าปี 2562 จะมีกลุ่ม โรคหัดถดถอยเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย เป็นหลัก</p> <p>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจ ราชการฯ</p> <p>- ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ติดตามเรื่องการ Claim ของหลักประกัน สุขภาพ ในปี 2561 มี 12 กลุ่มโรคหัดถดถอย แต่ในปี 2562 จะมีกลุ่มโรคหัดถดถอยเพิ่มขึ้น ขอให้หารือวางแผนกับสาขาต่าง ๆ ซึ่งผลงาน ในปี 2561 อยู่ในระดับดี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ อยู่ในระดับ 5 ของประเทศ เป็นทิศทางที่ดี มีผลทำให้ลดความหนาแน่นของผู้ป่วยใน และ ภาระงานในตึกผู้ป่วยใน</p> <p>- ขอให้ PM ODS ปรับ Action Plan ในกลุ่ม โรคที่จะเพิ่มขึ้น ในปี 2562 เพื่อเตรียมความ พร้อมการดำเนินงานต่อไป</p>		
3	เรื่องอื่น ๆ	<p>- เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นเดือนประสูติของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ขอเชิญชวนใส่เสื้อเหลือง โดยเขตสุขภาพที่ 5 มีการจำหน่าย ผู้สนใจ สามารถประสานมายังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5</p>	1) รับทราบ	-

นางสาวมณฑิรา อรรถทิมากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปการประชุม

นางจรรุภา จำนงค์ดี
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

นางสาวพรลภัส ประยูรหงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้สรุปการประชุม